
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  สมัยสามัญ  
สมัยที่  2  ครั้งที่  1/ 2566  วันที่  22 เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ 
 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายมานพ  พรมอินทร์ ประธานสภา  มานพ  พรมอินทร์  
2 นายสมพิศ  คำตื้อ รองประธานสภา  สมพิศ  คำตื้อ  
3 นายพิชากร  ธรรมโสม ส.อบต.  ม.1  พิชากร  ธรรมโสม  
4 นายวิเชียร  เทวสัตย ์ ส.อบต.  ม.2  วิเชียร  เทวสัตย ์  
5 นายสนธยา  โสดวลิัย ส.อบต.  ม.5 สนธยา  โสดวิลัย  
6 นายจำเนียร  วาลา ส.อบต.  ม.6 จำเนียร  วาลา  
7 นางสาวสุพรดา  วาลา ส.อบต.  ม.7  สุพรดา  วาลา  
8 นายณรงค์  คำแพร ส.อบต.  ม.8 ณรงค์  คำแพร  
9 นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ เลขานุการสภาฯ มนัสนันท์  โฮมประเสริฐ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสิริศักดิ์  นามผา นายก อบต.แก่งศรีภูมิ สิริศักดิ์  นามผา  
2 นายรัตน์ชัย  พรหมหาราช รอง นายก อบต.แก่งศรีภูมิ รัตน์ชัย  พรหมหาราช  
3 นายอภิสิทธิ์  จำนงศรี รอง นายก อบต.แก่งศรีภูมิ อภิสิทธิ์  จำนงศรี  
4 นายพิทยา  เป็นสุข เลขานุการนายกฯ พิทยา  เป็นสุข  
5 นางสาวอรษา  โกงจีน หัวหน้าสำนักปลัด    อรษา  โกงจีน  
6 น.ส.นันท์นภัส  วิไลลักษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ นันท์นภัส  วิไลลักษณ์  

 
 

รวม  สมาชิกสภา  อบต.แก่งศรีภูมิทั้งหมด  จำนวน      8   คน 
ผู้มาประชุม + เลขานุการสภาฯ     จำนวน      9      คน 
ผู้ไม่มาประชุม    จำนวน     -        คน 
ผู้ลาประชุม    จำนวน      -       คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    จำนวน     6       คน 
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1. เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น.   
2. พิธีก่อนระเบียบวาระการประชุม 

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม  นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ  เลขานุการ 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  ผู้มาประชุมได้ลงลายมือชื่อไว้  มีสมาชิกเข้าประชุม
ทั้งหมด  8  คน  จึงให้สัญญาณ  เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
แก่งศรีภูมิ  เข้าห้องประชุมพร้อมเรียนเชิญ  นายมานพ  พรมอินทร์  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  ขึ้นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ประธาน
สภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  นำกล่าวสวดมนต์และตรวจดูสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  ได้เข้าประชุมเกินกึ่งหนึ่ง เมื่อเห็นว่าครบองค์
ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุม  และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายมานพ  พรมอินทร์  -  เรียนท่าน  สมาชิกสภา นายก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านการประชุม
(ประธานสภาฯ)   ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  สมัยสามัญ สมัยที่   

2  ครั้งที่  1/ 2566   
นายสิริศักดิ์   นามผา  1.1  แนะนำตัวรองนายกคนใหม่  คือ  นายรัตน์ชัย  พรหมหาราช รองนายก 
(นายก อบต.)   อบต. เพ่ือทำหน้าทีช่่วยเหลือนายก อบต.และพัฒนาตำบลแก่งศรีภูมิ  ตั้งแต่วันที่   

1  เมษายน  2566  ครับ  
     1.2 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลยเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี  

วันประสูติ  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช 
นครินทร์  และโครงการ”จังหวัดเคลื่อนที่ ....สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 
8/2566  วันที่  19 พฤษภาคม  2566  ณ  โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น   ตำบลห้วย 
สีเสียด  อำเภอภูหลวง  จังหวัดเลย 
1.3 ติดตามโครงการสร้างถนน สายสวนปอ-วังมล  ทีมช่าง อบจ.ได้มาสำรวจ
เพ่ือนำข้อมูลเข้าแผน  อบจ.เรียบร้อยแล้ว  ครับ  
1.4  เรื่องห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่   

นายมานพ  พรมอินทร์  -  เรื่องห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่  ถ้าจับมาเพ่ือขายอาจทำให้ปลาสูญพันธ์ได้ทาง 
(ประธานสภาฯ)   อบต.น่าจะมีมาตรการในการบริหารจัดการ  เชิญคระผู้บริหารชี้แจงครับ 
นายอภิสิทธิ์  จำนงศรี  -  เรียนท่านประธานสภาฯ  เรื่องจับปลาในฤดูวางไข่ ผมได้รับข้อมูลมาว่ามีคนจาก
(รองนายกฯ)   ต่างพ้ืนที่เข้ามาหาปลาโดยปักหลักประจำค้างคืนเพ่ือนำไปขาย  จึงอยากปรึกษา 

ทางสภาฯว่าเราจะมีมาตรการหรือระเบียบใช้ร่วมกันในชุมชนครับ 
นายสนธยา  โสดวิลัย  - เรื่องห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ให้ทาง อบต.ทำป้ายเตือนห้ามจับสัตว์น้ำ   
(ส.อบต. ม.5)   ระหว่างวันที่ 1  มิถุนายน ถึง 31  สิงหาคม ตามที่ทาง อบต.ได้ดำเนินการมา 

ทุกปีครับ 
นายสิริศักดิ์  นามผา  -  สำหรับระยะเวลในการจับสัตว์น้ำทางประมงจะประสานมาทาง  อบต.เพื่อจะทำ 
(นายก อบต.)   ป้ายมาติดไว้หน้าอ่างเก็บน้ำน้ำเลย 
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นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ -  เรื่องการห้ามจับสัตว์น้ำในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการทางด้านกฎหมายว่า
(ปลัด อบต.)    จะมีการห้าม  การจับให้ชัดเจนตามระเบียบทางราชการ ถ้าไปห้ามไว้แต่ไม่มี 

ข้อบังคับไม่มีประกาศรองรับจะดำเนินการทางกฎหมายไม่ได้ ขึ้นอยู่กับในหมู่บ้าน 
มีข้อบังคับร่วมกันและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ 

ที่ประชุมสภา   -  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

2.1  การประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1 ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันที่   
14   ธันวาคม  ๒๕๖6   

นายมานพ พรมอินทร์  -  ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งศรีภูมิ 
(ประธานสภาฯ)    ได้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสภา  ครับ 
นายวิเชียร  เทวสัตย์  -  เรียนประธานสภาฯ  จากที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
(ประธานกรรมการฯ)  บริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิสมัยวิสามัญ  สมัยที่  1 ครั้งที่  1/2566  เมื่อวันที่   

14   ธันวาคม  ๒๕๖6  ไม่มีข้อความใดท่ีต้องแก้ไข  จึงขอให้ประธานสภาฯ  ได้ 
ดำเนินการต่อไปครับ 

นายมานพ  พรมอินทร์  -  จากสำเนารายงานการประชุมการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  1 
(ประธานสภาฯ)   ครั้งที่  1/2566  เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2566  ที่แจกจ่ายให้แล้วนั้นมี 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรมีการแก้ไขหรือไม่  อย่างไรขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีผม
จะขอถามมติที่ประชุมสภาฯ  ว่าสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรรับรอง  กรุณายกมือ
ด้วยครับ 

ที่ประชุมสภา   -  มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  เป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องแจ้งรายงานเพื่อทราบ  
  3.1  เรื่องรายงานสรุปกิจกรรมท่ีดำเนินการรอบไตรมาส 
นายมานพ  พรมอินทร์  -  เชิญนายก อบต.หรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ    
(ประธานสภาฯ)  
นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ -  เรื่องรายงานเพ่ือทราบเป็นข้อกฎหมายใน  1 ปี  คณะผู้บริหารจะต้องรายงาน
(ปลัด อบต.)   ต่อสภา  1  ครั้ง  รอบนี้ขอรายงานรอบ  6  เดือนแรกเม่ือวันที่  4   เมษายน   

2566  ได้รายงานต่อผู้บริหารและได้ทำประกาศรายงานผลและได้ส่งให้ผู้กำกับ
ดูแลซึ่งคือนายอำเภอภูหลวงทราบ   ซึ่งรายงาน 6 เดือนแรกมีรายจ่ายทั้งหมด   
12,273,330.80  บาท   งบประมาณคงเหลือ  21,440,447.69 บาท  
งบประมาณท่ีตั้งไว้ทั้งหมด  38,652,000  บาท รายละเอียดตามเอกสารที่ 
แนบค่ะ 
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ที่ประชุมสภา   -  รับทราบ 
  3.2  เรื่องการขับเคลื่อนกองทุนธนาคารขยะ 
นายมานพ  พรมอินทร์  -  เชิญนายก อบต.หรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ    
(ประธานสภาฯ)   
น.ส.อรษา  โกงจีน  -  ข้อระเบียบสมาชิกจะได้รับสวัสดิการต้องเป็นไปตามเงื่อนไข  ดังนี้  
(หน.สป.)   อบต.แก่งศรีภูมิได้ออกประชาคมหมู่บ้านได้กำหนดทุกวันพระจะออกไปรับซื้อ 

ขยะ (2  เดือนต่อครั้ง) 
1.  สมาชิกจะต้องนำขยะมาขายฝากไว้ไม่น้อยกว่า  6  เดือนขึ้นไป 
2. สมาชิกจะสามารถถอนเงินฝากจากธนาคารได้จากกองทุนต่อเมื่อยอดเงินฝาก

เกิน  300  บาทสมาชิกจะได้รับสวัสดิการ  ดังนี้ 
2.1  สวัสดิการซื้อทางสู่สวรรค์  10  เท่าของเงินฝากจากการขายขยะ 
2.2  สวัสดิการเยี่ยมผู้ป่วย  ดูแลกันวันที่ป่วย  จำนวนครั้งละ 300 บาท ไม่
เกิน 2 ครั้ง/ปี(ต่อครอบครัว) 
2.3  สวัสดิการ “รับขวัญสมาชิกใหม่” จำนวน  ครั้งละ  500  บาทต่อ
ครอบครัว/ปี ค่ะ 

นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ  -  เรื่องการขับเคลื่อนกองทุนธนาคารขยะสืบเนื่องจาก  อบต.แก่งศรีภูมิไม่มีรถขยะ 
(ปลัด อบต.)    เป็นนโยบายชาติ  จังหวัด  อำเภอ  และนโยบายของคณะผู้บริหารในการบริหาร 

จัดการขยะ  พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ในการบริหารจัดการขยะ 
ภายในตำบลแก่งศรีภูมิแล้วค่ะ  

นายมานพ  พรมอินทร์  -  เรื่องการขับเคลื่อนกองทุนธนาคารขยะฝากสมาชิกสภาฯประชาสัมพันธ์ให้
(ประธานสภา)   ประชาชนเข้าใจว่าสาเหตุใดที่อบต.ไม่ซื้อรถขยะ  เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ 

ประชาชนได้ทราบร่วมกันครับ 
ที่ประชุมสภา   -  รับทราบ 
   3.3  เรื่องรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ เขต 2 
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ที่ประชุมสภา   -  รับทราบ 
 

   -  พักการประชุมสภา  เวลา  12.00  น. 
-  เริ่มการประชุมสภา ฯต่อ  เวลา  13.00  น.  
3.4  เรื่องการดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมี    

พฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตาม 
ประมวล จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน 

 

 

ที่ประชุมสภา   -  รับทราบ 
    3.5   เรื่องการอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ พ.ศ.  

        2563 
นายมานพ  พรมอินทร์  -   เชิญนายก อบต.หรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ     
(ประธานสภาฯ)   

นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ  -  เรื่องการอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ พ.ศ. 2563 
(ปลัด อบต.)   กฎกระทรวงกำหนดค่าตอบแทนรายปีสำหรับผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ 

หรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ พ.ศ. 2566 
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อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 117  ทวิ วรรคหนึ่ง  แห่ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17)  พ.ศ. 
2560  มาตรา 117 ทวิ วรรคสองและวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2535 และมาตรา 14  วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2477  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 5  ให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี ตามสภาพและประโยชน์
ที่ผู้ปลูกสร้างหรือครอบครองอาคารหรือสิ่งใดล่วงล้ำลำแม่น้ำพึงได้รับตามอัตรา  
ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ท่าเทียบเรือสำราญและกีฬา  ตารางเมตรละ  250  บาท 
 (2)  สถานที่จอดเทียบเรือสำราญและกีฬา ตารางเมตรละ  100  บาท 
 (3)  อาคารหรือสิ่งอื่นใดนอกจาก (1)และ(2) ตารางเมตรละ  50  บาท 
 ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดตามวรรคหนึ่งมีลักษณะหรือวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนเป็นสองเท่าของอัตรา
ตามวรรคหนึ่ง  
  ให้ไว้  ณ  วันที่  28  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
   อธิรัฐ  รัตนเศรษฐ 
 รัฐมนตรีช่วยว่าการประทรวงคมนาคม  ปฏิบัติราชการแทน 
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
 แนวทางปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเก็บ
ค่าตอบแทนรายปีสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 
 

ตามมาตรา ๑๑๗ ทวิ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในน่านน ้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม บัญญัติให้ 
ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงลํ้าลำน ้ำต้องเสียค่าตอบแทนรายปีตามวิธีการ 
และอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง และมาตรา ๑๑๗ ทวิ วรรคสาม 
บัญญัติให้ค่าตอบแทนที่เก็บได้ ตามวรรคหนึ่ง ให้ตกเป็นของกรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล หรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนชึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แล้วแต่กรณี ที่อาคารหรือสิ่งอื่นใด 
นั้นอยู่ในเขต ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน ้ำไทย พระพุทธคักราช 
๒๔๕๖ ได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนรายปีและให้ผู้รับอนุญาต เสียค่าตอบแทน 
ในวันที่ได้รับอนุญาต  สำหรับปีต่อไปให้เสียค่าตอบแทนไม่เกินวันที่ครบกำหนด
รอบปี นับแต่วันดังกล่าวกรมเจ้าท่าจึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการเก็บ ค่าตอบแทนรายปีสิ่งล่วงลํ้าลำน้ำโดยให้
ดำเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
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๑. เมื่อได้ออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงลํ้าลำนํ้าแล้ว ก่อนส่งมอบ 
ใบอนุญาตให้แก่ผู้รับอนุญาต สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน ้ำ
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา กรมเจ้าท่า 
จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับอนุญาตไปดำเนินการชำระค่าตอบแทนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ได้รับอนุญาต และเมื่อผู้รับอนุญาตนำเอกสาร 
การชำระค่าตอบแทนมาแสดงแล้ว จึงส่งมอบใบอนุญาต ให้แก่ผู้รับอนุญาต 

๒. เมื่อสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน ้ำ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค  
หรือสำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาคสาขา กรมเจ้าท่า ส่งมอบใบอนุญาตให้แก่ 
ผู้รับอนุญาตแล้ว จะมีหนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ทราบ 
ถึงการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงลํ้าลำน้ำโดยระบุขนาดพ้ืนที่ท่ีได้รับ
อนุญาตอัตราค่าตอบแทนรายปีที่ผู้รับอนุญาตต้องชำระแก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และวันที่ต้องชำระในแต่ละปี จนกว่าผู้รับอนุญาตจะรื้อถอนสิ่ง
ล่วงล้ำลำน้ำนั้นออกไป 

๓. เมื่อผู้รับอนุญาตได้มีการชำระค่าตอบแทนหรือไม่มีการชำระค่าตอบแทน 
รายปีในปีใด ขอให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งกลับมายังสำนักความ 
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน ้ำ สำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาค หรือสำนักงาน 
เจ้าท่าภูมิภาคสาขา กรมเจ้าท่า ด้วย โดยหากปรากฏว่าผู้รับอนุญาตราย  
ไม่ชำระค่าตอบแทนรายปี ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินคดี 
และบังคับคดีทางศาลต่อไป    

    ค่าธรรมเนียม 
- การตรวจสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ  ครั้งละ  จำนวน  50    บาท 
- ใบอนุญาตให้ปลูกสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ  ฉบับละ  100  บาท 
- ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี    ตารางเมตรละ  100  บาท  

ที่ประชุมสภา   -  รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1   เรื่องเพิ่มเติมท้องถิ่น ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2566-2570 (รถดับเพลิง) 
นายมานพ  พรมอินทร์  -   เชิญนายก อบต.หรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ     
(ประธานสภาฯ)   

น.ส.นันท์นภัส  วิไลลักษณ์ - เรียนประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาหดไทยว่าด้วยการจัดทำ 
(นักวิเคราะห์)   แผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  

2)  พ.ศ. 2559  และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวดที่ 4  การแก้ไข การเพิ่มเติม 
หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น   เมื่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้  
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น 
เห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้ง สภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย 
ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
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(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่าง 
แผนพัฒนา ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนา ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม
มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับ ความเห็นชอบแล้วให้
ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้ง ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้  
ข้อ  22/1  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วน
ตำบลให้ส่งร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนา ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน นับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

-   จึงขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นโครงการจัดหารถดับเพลิงอเนกประสงค์ 
พร้อมอุปกรณ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566-2570  เพ่ือให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิให้ความเห็นชอบค่ะ 

นายมานพ  พรมอินทร์  -  ตามที่เจ้าหน้าที่ได้นำเสนอไปนั้น  สมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ถ้าไม่
(ประธานสภาฯ)   มีผมขอมติที่ประชุม ฯ  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบครับ 
มติที่ประชุม   -  มีมติเห็นชอบดังนี้ 

1. เห็นชอบ   7  เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ -   เสียง 
3. งดออกเสียง 1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

      
    4.2  เรื่องก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยขอนติ้ว  หมู่ที่ 7 
นายมานพ  พรมอินทร์  -   เชิญนายก อบต.หรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ     
(ประธานสภาฯ)   

นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ -  เรื่องแจ้งก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยขอนติ้ว  หมู่ที่ 7  สืบเนื่องจากได้รับหนังสือ
(ปลัด อบต.)   แจ้งขอใช้พ้ืนที่จากราษฎรบ้านสวนปอ  หมู่ที่ 7  ว่าฝายกั้นน้ำห้วยขอนติ้วตื้นเขิน   

คันดินสำรับกักเก็บน้ำชำรุดเสียหายไม่สามารถกักเก็บน้ำได้  องค์การบริหารส่วน 
ตำบลแก่งศรีภูมิจึงได้ของบประมาณในการซ่อมแซมและได้ประสานไปทางสำนัก
ก่อสร้างชลประทานที่ 5  เรื่องการก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยขอนติ้ว  หมู่ที่ 7  เพ่ือ
กักเก็บน้ำไว้ใช้เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง     
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- จึงขอความเห็นชอบสภาฯ ในโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยขอนติ้วหมู่ที่ 7 

นายมานพ  พรมอินทร์  -  ตามที่เจ้าหน้าที่ได้นำเสนอไปนั้น  สมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ถ้าไม่
(ประธานสภาฯ)   มีผมขอมติที่ประชุม ฯ  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบครับ 
มติที่ประชุม   -  มีมติเห็นชอบดังนี้ 

1.  เห็นชอบ   7  เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ -   เสียง 
3. งดออกเสียง 1  เสียง  (ประธานสภาฯ)  
 
4.3  เรื่องโครงการจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองขอนแก่น  2 

นายมานพ  พรมอินทร์  -   เชิญนายก อบต.หรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ     
(ประธานสภาฯ)   

นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ -  เรื่องโครงการจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองขอนแก่น  2   
(ปลัด อบต.)  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ ได้มีราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรม เช่น การทำนา ทำไร่ข้าวโพด พริก ฝ้าย ถั่วเหลือง ลูกเดือย อ้อย การ
ทำสวน เช่น สวนมะขาม มะม่วง ลำไย สวนยางพารา ผลผลิตขึ้นอยู่กับสภาพดิน
ฟ้าอากาศในแต่ละปี ในช่วงฤดูแล้งไม่มีน้ำเพ่ือทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ การ
แก้ไขปัญหาคือขอจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพ่ือแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูแล้ง และ
เป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล 
แก่งศรีภูมิไม่มีงบประมาณในการก่อสร้าง ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ในการจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนอง
ขอนแก่น 2 หมู่ที่ 8 จำนวนเงิน 35,000,000.- บาท 
- จึงขอความเห็นชอบสภาฯ ในโครงการจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนอง 
ขอนแก่น  2 ค่ะ 

นายมานพ  พรมอินทร์  -  ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอไปนั้น  สมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ถ้าไม่
(ประธานสภาฯ)   มีผมขอมติที่ประชุม ฯ  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบครับ 
มติที่ประชุม   -  มีมติเห็นชอบดังนี้ 

1.  เห็นชอบ   7  เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ -   เสียง 
3. งดออกเสียง 1  เสียง  (ประธานสภาฯ)  

 
4.4  เรื่องโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรฝายน้ำล้นห้วยซำปอ 

นายมานพ  พรมอินทร์  -   เชิญนายก อบต.หรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ     
(ประธานสภาฯ)   

นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ -   เรื่องโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรฝายน้ำล้นห้วยซำปอ  สืบเนื่อง 
(ปลัด อบต.)       จากองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 

    เกษตรกรรมและในช่วงฤดูแล้งไม่มีน้ำเพ่ือทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์   
- จึงขอความเห็นชอบสภาฯ ในโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรฝายน้ำ

ล้นห้วยซำปอ   
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นายมานพ  พรมอินทร์  -  ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอไปนั้น  สมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ถ้าไม่
(ประธานสภาฯ)   มีผมขอมติที่ประชุม ฯ  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบครับ 
มติที่ประชุม   -  มีมติเห็นชอบดังนี้ 

4.  เห็นชอบ   7  เสียง 
5. ไม่เห็นชอบ -   เสียง 
6. งดออกเสียง 1  เสียง  (ประธานสภาฯ)  

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  
     -  5.1  เรื่องการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข        
                                          (การขับเคลื่อนโครงการเงินอุดหนุนหมู่บ้านละ 20,000.-บาท) 
นายมานพ  พรมอินทร์  -   เชิญนายก อบต.หรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ     
(ประธานสภาฯ)   

นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ -  เรื่องการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข        
(ปลัด อบต.)                           (การขับเคลื่อนโครงการเงินอุดหนุนหมู่บ้านละ 20,000.-บาท) 
     แจ้งขอให้ผู้นำได้แจ้งผู้เกี่ยวข้อง  ประธานกรรมการหมู่บ้าน  คณะกรรมการ  

หมู่บ้าน  อสม. ถ้าหมู่บ้านใดไม่ประสงค์ดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข   ให้หมู่บ้านได้ประชุมประชาคมเสนอโครงการมาท่ีอบต.ด้วยค่ะ    

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 
    5.2  หารือการช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่ที่มีความต้องการและมีความ 

จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์ (กายอุปกรณ์)  ในการ 
ดำรงชีวิต ของผู้ด้อยโอกาสและผู้เดือดร้อน 

นายมานพ  พรมอินทร์  -   เชิญนายก อบต.หรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ     
(ประธานสภาฯ)   
 
นายสิริศักดิ์  นามผา  -  เรื่องการช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่ท่ีมีความต้องการและมีความจำเป็นต้อง 
(นายก อบต.)   ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์ (กายอุปกรณ์)  ในการดำรงชีวิต ของ 

ผู้ด้อยโอกาสและผู้เดือดร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิมีรถโยกคนพิการ 
ที่พร้อมให้บริการคนในพ้ืนที่  จำนวน  2  คัน แต่คนพิการที่ต้องการใช้รถโยก 
ทั้งหมด  6 คน  ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงขอปรึกษาการทางสภาว่าท่าน 
ใดสมควรได้รับก่อน ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้  เชิญสมาชิกสภาชี้แจงครับ 

นายพิชากร  ธรรมโสม  -  นายโพธิ์ชัย  คณะแพง  หมู่ที่ 1  พิการทางการเคลื่อนไหว  (ตัดขา  1  ข้าง   
ส.อบต. หมู่ 1   มีขาเทียม  ฟอกไตอย่างต่อเนื่อง  ตาพร่ามัว)  ไม่สามารถใช้รถโยกได้ 
    - นายอุทิศ  โสดวิลัย หมู่ที่ 1 พิการทางการเคลื่อนไหว  (ข้อเข่าอ่อนแรง  ปัจจุบัน 

พอเดินไห้บ้างแถวบ้าน)  ไม่สามารถใช้รถโยกได้ 
นายสมพิศ  คำตื้อ  -  นายบุญเถื่อน  ธรรมกุล  หมู่ที่ 3  พิการทางการเคลื่อนไหว (ตั้งแต่ช่วงเอวลงมา  
ส.อบต. หมู่ 3   อัมพาตช่วงล่าง) ฐานะยากจน 
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นายสนธยา  โสดวิลัย  -  นายสมพงษ์  ใบยา  หมู่ที่ 5  พิการทางการเคลื่อนไหว (ตั้งแต่ช่วงเอวลงมา   
ส.อบต. หมู่ 5   อัมพาตช่วงล่าง) มีรถเข็นแล้วแต่พังไม่สามารถใช้การได้  ฐานะยากจน 
น.ส.สุพรดา  วาลา  -  นายหวาง  พันซา  หมู่ที่ 7  พิการทางการเคลื่อนไหว ( พิการขา  ชราภาพ   
ส.อบต. หมู่ 5   ไม่มีกำลังแขน) 
นายมานพ  พรมอินทร์  -   จากที่ท่านสมาชิกสภาได้ชี้แจงมามีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอ
(ประธานสภาฯ)   มติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบผู้ที่จะได้รถเข็น จำนวน 2  ท่าน ครับ 
  
มติที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 1.  นายบุญเพื่อน  ธรรมกุล  หมู่ที่ 3  

  2. นายสมพงษ์  ใบยา  หมู่ที่ 5 

5.3  หารือเรื่องการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 2567 
นายมานพ  พรมอินทร์  -   เชิญนายก อบต.หรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ     
(ประธานสภาฯ)   
นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ -   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
(ปลัด อบต.)    ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  ข้อ 23  ได้ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ  จัดทำร่างข้อ 

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  เสนอให้คณะผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
เสนอต่อสภาภายในวันที่  15  สิงหาคม  ของทุกปี เพ่ือให้การดำเนินการในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตามที่ได้พิจารณาเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในเรื่องการจัดหารถดับเพลิงเอนกประสงค์  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการ 
เกิดอัคคีภัยสาธารณะนั้น  อยากหารือในที่ประชุมสภาฯ ว่าจะนำเข้าเสนอเป็นร่าง 
ข้อบัญญัติในปีงบประมาณ พ.ศ.  2567  หรือไม่อย่างไร  ถ้าหากสภามีความเห็น 
ร่วมกันในการบริหารงานพัฒนาเพื่อบริการสาธารณะต่อประชาชนของท้องถิ่น  
อบต.แก่งศรีภูมิ  ถ้าต้องโอนงบประมาณในการตั้งจ่ายประมาณ 3,200,000.- 
บาท จากงบประมาณงบลงทุน  ซึ่งปี 2566 นั้น  อบต.แก่งศรีภูมิ ได้ตั้ง 
งบประมาณลงพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน ประมาณ  2,600,000.-บาท  ถ้าท่านเห็นว่า 
อย่างไร ช่วยกันเสนอความเห็นเพื่อเป็นแนวทางร่วมกัน  เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้ 
วิเคราะห์นำเข้าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2567  ต่อไปค่ะ 

นายวิเชียร  เทวสัตย์  - ตามท่ีท่านปลัดเสนอมา และทางสภาฯ ได้เห็นชอบในการปรับเพิ่มแผนพัฒนา 
ส.อบต.หมู่ 2   ท้องถิ่นด้วยความจำเป็นและเมื่อมีครุภัณฑ์รถดับเพลิง  ซึ่งผมคิดว่าสำคัญมากใน 

การที่จะมีเครื่องมืออุปกรณ์สำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  ผมเสนอเห็นด้วยในการนำเข้าเป็นข้อบัญญัติปี 2567  ครับ 

นายสนธยา  โสดวิลัย  - ผมขอเรียนท่านสมาชิกทุกท่านว่าเป็นโครงการที่ดี  เพื่อความมั่นคงทาง 
ส.อบต.หมู่ 5   ทรัพย์สินของประชาชนไม่ใช่รอให้เกิดเหตุแล้วพ่ึงพาหน่วยงานภายนอก ถ้า 

รถดับเพลิงจะมาถึงไฟไหม้หมดแล้ว  ผมเห็นด้วยในการบรรจุเข้าเป็นร่างข้อบัญญัติ  
ปี 2567  ครับเพราะว่าเราหาเงินเพ่ิมอีกไม่มากก็คงได้  ลดรายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่ 
จำเป็นน้อยลงครับ  ผมเห็นด้วยครับ 
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นายจำเนียร  วาลา  - ผมเห็นว่าเอาไว้เป็น ปี 2568  ครับ  เพราะโครงการลงหมู่บ้านยังจำเป็นอยู่ครับ 
ส.อบต.หมู่ 5    

นายมานพ  พรมอินทร์  - จากที่ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านได้เสนอก็มีทั้งให้ตั้งและยังไม่ให้ตั้งผมมีความเห็นว่า   
(ประธานสภาฯ)   ท่านสมาชิกแต่ละท่านก็มีเหตุผล  ผมจึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับการนำ 

โครงการจัดครุภัณฑ์ยานยนต์รถดับเพลิงเอนกประสงค์เข้าเป็นร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ  2567  หรือไม่ขอให้ยกมือเพ่ือมีมติเห็นชอบร่วมกัน  เพ่ือให้
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ดำเนินการต่อไป ผมขอมติครับ 

มติที่ประชุม   -    เห็นชอบ      6    เสียง 
- งดออกเสียง  1    เสียง  (ประธานสภา) 
-  ไม่อยู่ในที่ประชุม 1  ท่าน 

นายมานพ  พรมอินทร์  -   ที่ประชุมเห็นชอบให้บรรจุโครงการจัดหารถดับเพลิงเอนกประสงค์เข้าในร่าง 
(ประธานสภาฯ)   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี  2567  ด้วยเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์ 

- องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  จึงขอท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  หมู่ที่ 1-8  ได้จัดส่งโครงการเพื่อจัดทำข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567  คะ่ 

มติที่ประชุม     -  รับทราบ 
 
นายมานพ  พรมอินทร์  -  ที่ประชุมสภาท่านใดมีเรื่องจะเสนอท่ีประชุมสภาหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอปิดการ
(ประธานสภาฯ)   ประชุมสภาฯ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2566  ไว้เพียงเท่านี้    
 
  
ปิดประชุม  เวลา  15.40  น.   
 
 
     

(ลงชื่อ)  ผู้จดบันทึกการประชุม 
              ( นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ) 

        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ 
 
        
 

(ลงชื่อ)      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
              (นายมานพ  พรมอินทร์) 

             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ 


